

Số: /BQL-VP

Hung Yên, ngày tháng 8 năm 2023

V/v rà soát các quy định cần bổ sung, sửa đổi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh nhận được Công văn số 2161/SKHĐT- THQH ngày 04/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc phối hợp rà soát các quy định cần bổ sung, sửa đổi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công. Sau khi rà soát, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổng hợp một số nội dung sau:

1. Quy trình, thủ tục về đầu tư công hiện nay trải qua nhiều bước, thẩm định nhiều lần, mất nhiều thời gian.

Theo quy định của Luật Đầu tư công bắt đầu từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư đến khi có quyết định đầu tư dự án (trong giai đoạn này gồm lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định đầu tư dự án), rồi dừng lại và chờ phân bổ vốn thực hiện dự án mới bắt đầu thực hiện các công việc tiếp theo. Khi dự án chuyển giai đoạn từ phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư sang thực hiện dự án thì chủ đầu tư mới trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án, triển khai thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (đối với thiết kế 2, 3 bước), đồng thời triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đấu thầu thi công công trình; đối với những công việc này thì mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến đầu tư, ngân sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công.

2. Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng cho phép được lập đơn giá mới đối với hạng mục công việc thực tế thực hiện giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng. Việc thực hiện quy định này gặp nhiều khó khăn do đến khi kết thúc hợp đồng, các bên mới có đủ cơ sở xác định chính xác khối lượng hoàn thành để xác định được hạng mục cần lập đơn giá mới do có khối lượng thực tế thực hiện giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc trong hợp đồng, trong khi việc thanh toán khối lượng hoàn thành đã được thực hiện theo đơn giá hợp đồng đã ký.

Để thuận lợi trong quá trình quản lý, thực hiện hợp đồng xây dựng, đề nghị bỏ nội dung quy định trên, theo đó chỉ yêu cầu lập đơn giá mới cho “khối lượng công việc phát sinh tăng lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT, VP.

**TRƯỜNG BAN**

**Phạm Trường Tam**

